

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

วันพุธ ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผู้มาประชุม จำนวน ๙ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญธรรม เอื่อนไธสง	ประธานสภาฯ	บุญธรรม เอื่อนไธสง	มา
๒	นายศักดิ์ดา จันสวย	รองประธานสภาฯ	ศักดิ์ดา จันสวย	มา
๓	นายไพมณี ดุงศรีแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ไพมณี ดุงศรีแก้ว	มา
๔	นายประยูร เข้มศรีรัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ประยูร เข้มศรีรัตน์	มา
๕	นายสุรียัน วิลาจันท์	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	สุรียัน วิลาจันท์	มา
๖	นายสมพร ภูผิวแก้ว	ส.อบต.หมู่ที่ ๕	สมพร ภูผิวแก้ว	มา
๗	นายสมพงษ์ ซอกกรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	สมพงษ์ ซอกกรม	มา
๘	นายหมอน ศรีชนะ	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	หมอน ศรีชนะ	มา
๙	นายวิชิต วงปัดดา	เลขานุการสภาฯ	วิชิต วงปัดดา	มา

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๑ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ	รองนายก อบต.วังทอง	ไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ	มา
๒	นางบัวพันธ์ โลมจันท์	คณงานทั่วไป	บัวพันธ์ โลมจันท์	มา
๓	น.ส.สุกัญญา แก้วบุตตา	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	สุกัญญา แก้วบุตตา	มา
๔	น.ส.ดุขฎิ ชัยนิคม	ผช.พัฒนาชุมชน	ดุขฎิ ชัยนิคม	มา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙:๓๐ น.

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดหมายแล้ว เลขานุการสภา อบต.วังทองได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสำหรับวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมจำนวน ๙ คน และเลขานุการได้เรียนเชิญประธานสภา อบต. วังทอง เปิดการประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภาฯ)

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภาฯ)

-นายอนุรักษ์ ดุงแก้ว (ส.อบต.หมู่ ๖) (ลา)

-แจ้งเรื่องการแต่งกายชุดสุภาพ สืบตามวันให้ถูกต้องตามระเบียบ

ระเบียบวาระที่ ๒

ที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภาฯ)

เรื่อง เพื่อปรึกษาหารือ

-ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่ดำเนินการอำนวยความสะดวกออกตัดกิ่งไม้และต้นไม้ตามไหล่ทางและภายในหมู่บ้าน

นายสมพร ภูผิวแก้ว (ส.อบต.หมู่ ๕)

-ได้แจ้งปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอ ขอเสนอไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมทุกหมู่บ้านหรือจะเป็นแบบโซล่าเซลล์ก็ได้

นายวิชิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภาฯ)

-ได้แจ้งเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ที่ทาง ส.อบต.ได้เสนอขอให้เข็คราคาขนาดของความต้องการ แล้วนำมาปรึกษาหารือกันอีกครั้ง เพื่อที่จะได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้มอบหมายให้นายช่างโยธา (กองช่าง) ได้เข็คราคามาตรฐานครุภัณฑ์โซล่าเซลล์เพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจ

-ได้แจ้งเรื่องการต่อเติม ศพต.วังสมบัติ ได้ให้ช่างลงสำรวจและขนาดนี้กำลังดำเนินงานทำแบบแปลน จะย้ายห้องน้ำมาไว้ติดกันกับอาคาร เนื่องจากแบบเดิมห้องน้ำอยู่นอกตัวอาคารเด็กต้องเดินไปเข้าห้องน้ำไกล

นายไพฑูรย์ อุดมสุวรรณ (รองนายก อบต.)

-ได้ชี้แจงเรื่องน้ำประปาหมู่ ๒ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้น คือไฟฟ้านตก (ไฟฟ้าไม่เพียงพอ) ถ้าเปิดบีม ๓-๔ ตัว ก็ไปต่อไม่ได้ แล้วถ้าเปิดซั่มเมสพร้อมกันกับเปิดบีมก็ยิ่งไปต่อไม่ได้เลย ต้องไปเปลี่ยนสายจากหม้อใหม่เพราะสายมันน้อย เนื่องจากมันเป็นสายที่เขาใช้ทดลองงานตอนแรกๆ พอมาใช้งานจริงกล่องคอนโทรลมันตัด

และใช้ไม่ได้เลย จึงต้องเปลี่ยนสายเมนวิ่งจากเสาเข้าใหม่ แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เวลาที่เราอยู่หน้างาน เราจะเจอปัญหาใหม่ๆ ที่มันเกิดขึ้นเพิ่มเติมเรื่อยๆ เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเป็นปัญหาความเดือดร้อนแบบเร่งด่วน จึงทำให้เกิดความผิดพลาดจากการที่ไปเอาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ก่อน ซึ่งมันเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ต้องมีตั้งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายถึงจะจัดซื้อได้ เช่น ปัญหาความเดือดร้อนที่เร่งด่วนของประชาชนแจ้งเข้ามาว่าสายไฟฟ้ากับต้นไม้ล้มพาดกัน พอดีกับจังหวะที่เครื่องตัดหญ้าเราใช้ตัดต้นไม้/กิ่งไม้มันพัง ก็เลยต้องไปเอาเครื่องตัดหญ้าจากทางร้านขายวัสดุอุปกรณ์มาก่อน พอดีกับทีมงานที่ออกปฏิบัติหน้าที่ก็ได้แจ้งว่า อยากได้ถังพ่นยาฆ่าเชื้อแบบมีสายสะพาย เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค ก็เลยเอามาจากร้านขายวัสดุอุปกรณ์ด้วย เป็นจำนวน ๔ ถัง ซึ่งผู้ไปเอาวัสดุอุปกรณ์มาก็ไม่รู้ว่ามีมันเป็นครุภัณฑ์สำนักงานจึงทำให้เกิดปัญหาตามมา

-ได้แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ำประปา หมู่ ๒ และหมู่ ๙ ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมกับประชาชนแล้ว ให้รวบรวมเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน เพื่อขอขยายหม้อแปลงใหม่ เมื่อได้หม้อแปลงใหม่ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็จะตัดไฟฟ้าโซนบ้านวังดาราเข้าไปอยู่หม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ส่วนเรื่องจุดที่จะตั้งไว้ในจุดไหนค่อยจะปรึกษากันอีกครั้ง

นายวิชิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้น กรณีเครื่องตัดหญ้าและถังฉีดพ่นยาแบบมีสายสะพาย มันเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน จะต้องมีจัดตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ถ้าไม่มีในข้อบัญญัติก็ไม่สามารถจัดซื้อได้ แต่ในกรณีที่ปัญหาได้เกิดขึ้นแล้ว ไปเอาของจากร้านขายวัสดุอุปกรณ์มาก่อน ที่นี้ก็ต่อขอความร่วมมือทางสภา และทางคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยหาทางออกนำครุภัณฑ์สำนักงานนี้ไปจัดตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และขอให้ทางสภาฯ ร่วมพิจารณาอนุมัติช่วยกันให้ผ่านไปได้ด้วยดี

นายสุริยัน วิชาจันทร์ (ส.อบต.หมู่ ๓)

-กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนการขุดลอกฝายเปรม และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้าที่ช่วยซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดี

-แจ้งเรื่องปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยโครงการของพมจ. ในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเงินงบประมาณได้มาถึงแล้ว

จึงขอความร่วมมือทางฝ่ายบริหารและ ส.อบต.ทุกท่านร่วมด้วย
ช่วยกันดำเนินการ มีทั้งหมด ๑๒ หลัง ดังนี้

บ้านพอเพียงตำบลวังทอง พ.ศ.๒๕๖๕

หมู่ที่ ๑ นายทวี เชียงกางกุล

หมู่ที่ ๒ นายอาณัติ ภูเงิน

นายวิรัตน์ พละแสน

หมู่ที่ ๓ นายอมรรัตน์ ชอกลม

นางเหลา ดิยางหวาย

นายแปง พาณิชัย

หมู่ที่ ๔ นางหนูเกณต์ ประसार

หมู่ที่ ๕ นายบุญเพ็ง สิมันตะ

หมู่ที่ ๖ น.ส.อรุณี หล่อนน้อย

หมู่ที่ ๗ นางสมัย สมาน

หมู่ที่ ๘ นางมี สมสกิจ

นายทองสา อุปันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสมพร ภูผิวแก้ว (ส.อบต.หมู่ ๕)

เรื่อง อื่นๆ

-ได้แจ้งปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำแตก หมู่ ๕ ซึ่งเดือนที่ผ่านมาได้
แจ้งไปแล้ว ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ท่านใดออกไปสำรวจเลย แนว
ทางแก้ไขก็ได้เสนอไปแล้ว อยากทราบว่า จะดำเนินการแก้ไขให้
หรือไม่ หรือจะปล่อยทิ้งไว้ไม่แก้ไขเลย ประชาชนเดือดร้อนมาก
แล้วไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนน้ำก็ไหลนองตลอดเวลา

-ได้แจ้งปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างมีปัญหาหลายจุด และได้
สอบถามว่าจะออกไปดำเนินการซ่อมแซมให้ตอนไหน

-ได้แจ้งปัญหาเรื่องถังขยะมูลฝอย อยากทราบว่าทาง อบต.จะเก็บ
ไปซ่อมแซม หรือจะจัดซื้อใหม่

-ได้สอบถามเรื่องเจาะน้ำบาดาลหมู่ ๕ จะเจาะตอนไหน และจะ
ดำเนินการหรือไม่ เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก มีปัญหาเรื่อง
น้ำมาตลอด ซึ่งแก้ปัญหาโดยการใส่สารส้มและคลอรีนแล้วก็ไม่
ได้ผล น้ำก็ยังขุ่นเหมือนเดิม

-ได้สอบถามเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก.บ.ท.๕
ได้เสียภาษีใหม่

-ได้สอบถามเรื่องเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ศพละ
๓,๐๐๐ บาท บางศพผ่านมาแล้ว ๖ - ๗ เดือนยังไม่ได้รับเงิน

ช่วยเหลือเลย อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ได้มา
ชี้แจง

นายวิชิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภาฯ)

-ได้ชี้แจงเรื่องถึงขยะ ซึ่งแต่ก่อนมีการจัดประกวดหมู่บ้าน มีบ้าน
กำแพง บ้านคำเจริญ ที่จัดหาดังขยะเองโดยทาง อบต.ไม่ได้
จัดทำให้ แต่ตอนนี้ถึงขยะที่จัดหาเองได้ฝังแล้ว ทาง อบต.จึง
ถือโอกาสที่จะได้แก้ไขปัญหามาในงบประมาณ ๒๕๖๖ จะตั้งการ
จัดซื้อถังขยะไว้ในข้อบัญญัติ เพื่อจัดสรรให้พี่น้องประชาชน

-ได้ชี้แจงเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีรายที่มีปัญหา
(นายสิต ภูงามดี หมู่ที่ ๘) เจ้าตัวได้แจ้งว่ามีบ้าน ๑ หลัง และมี
โรงจอดรถ แต่ก่อนเจ้าตัวได้ทำกิจการค้าขาย แต่พอยกเลิก
กิจการไปแล้ว ไม่ได้มาแจ้งยกเลิกกับทาง อบต. ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า
ตนได้ไปแจ้งกับทางอำเภอแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ทาง อบต.
ขอแจ้งว่าเราจะไม่รับรู้ใดๆเลย เพราะสิ่งที่ถูกต้องคือ เจ้าตัวจด
ทะเบียนพาณิชย์ชำระภาษีที่ อบต. ถ้ายกเลิกกิจการก็ต้องมา
แจ้งกับทาง อบต. จึงขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทาง ส.อบต.
รับทราบและแจ้งให้ประชาชนเข้าใจ

น.ส.ดุษฎี ชัยนิคม (ผช.พัฒนาชุมชน)

-ได้ชี้แจงเรื่องเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ ในกรณีรายที่
ติดขัดยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เลย ตนได้โทรประสานสอบถาม
ไปยัง พมจ.แล้ว เหตุเนื่องจากทาง พมจ.กำลังดำเนินการทำเรื่อง
ของงบประมาณใหม่ไป ในส่วนงบประมาณของปี พ.ศ.๒๕๖๓
และ ๒๕๖๔ กำลังทยอยจ่ายไปตามลำดับคิวที่ทาง อบต.ส่ง
เอกสารเข้าไป ซึ่งบางราย พมจ.รับเอกสารไว้แล้ว แต่ตรวจ
พบว่าเอกสารไม่ครบ ทาง พมจ.ก็จะตีกลับเอกสารพวกนี้ แล้วก็
รอให้ทางเจ้าหน้าที่จาก อบต.ไปรับเอกสารกลับคืนมาเพื่อให้เจ้า
ตัวนำเอกสารมาแก้ไขเพิ่มเติม จึงทำให้เกิดความล่าช้าเนื่องจาก
ไม่ได้มีแค่ อบต.เรา จึงต้องใช้เวลาพอสมควร จึงขอแนะนำว่า
หากรายไหนต้องการความรวดเร็วในการได้รับเงินช่วยเหลือ
สงเคราะห์ศพ ท่านสามารถไปยื่นเอกสารด้วยตัวท่านเองโดยตรง
กับทาง พมจ.ได้เลย ซึ่งไม่ต้องผ่านการรวบรวมเอกสารในการ
เข้าไปจังหวัดเดือนละครั้งจาก อบต. เพราะถ้าไปยื่นเอกสารเอง
โดยตรง พมจ.ก็จะดำเนินการให้ภายในเวลานั้นเลย

นายศักดิ์ดา จันสวย (รองประธานสภาฯ)

-ได้สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการตัดหญ้า เนื่องจากถนน
เส้นบ้านวังทอง-ห้วยลิมบอง ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นตามไหล่ทางรก
รุงรังมาก

-ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเส้นบ้านวังทอง-บ้านวังสมบัติ เด็กนักเรียนและประชาชนสัญจรไป-มา ลำบากมากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

นายวิจิต วงปัดดา (ปลัด/เลขานุการสภา)

-ได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณตัดหญ้าตามไหล่ทาง ว่าเราได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติทุกๆปี ซึ่งของปีงบประมาณนี้เราได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงที่มีการเสด็จฯ ซึ่งหากมีความจำเป็นและสำคัญเราก็สามารถโอนงบประมาณมาดำเนินการอีกได้

-ได้มอบหมายให้ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ไปสำรวจดำเนินการและแก้ไขปัญหาคัดท่อแตก (ท่อระบายน้ำลงรางระบายน้ำ หมู่ ๕)

นายวีระชัย ศรีบุญเรือง (ผอ.กองช่าง)

-รับทราบ ลงพื้นที่ไปสำรวจดำเนินการและแก้ไขปัญหาคัดท่อแตก (ท่อระบายน้ำลงรางระบายน้ำ หมู่ ๕)

-ได้แจ้งเรื่องยางมะตอย ปีนี้ทาง อบต.วังทองได้โคตจ่ายยางมะตอยจำนวน ๑๐๐ กระสอบ คาดว่าไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมถนน จึงจะทำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยเพิ่มเติมอีกจากทาง อบจ.

-ได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งนำโดยท่านรองนายกกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ไปที่ละจุด

นายประยูร เข้มศรีรัตน์ (ส.อบต.หมู่ ๒)

-ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของหมู่ ๒ จุดสิ้นสุดรางระบายน้ำไปไม่สุดลำห้วยทวน สิ่งปฏิกูลและเศษหินดินโคลนต่างๆ ไหลไปทับถมอยู่ตรงนั้น จึงทำให้น้ำและเศษต่างๆไหลตัดถนน

-ได้แจ้งเรื่องต้นไม้ต้นสายไฟฟ้าที่หน้าบ้านพ่อเขียวและหน้าบ้านพ่อรอง ขอความอนุเคราะห์ให้ทางรถกระเช้า อบต. ออกไปดำเนินการให้

นายบุญธรรม เอื้อนโรตอง (ประธานสภา)

-ได้แจ้งว่า ส.อบต.หมู่ ๖ (ลา) แต่ได้ฝากเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเกี่ยวกับเรื่องที่เคยนำเรียนในที่ประชุมเดือนที่ผ่านมา ดังนี้ เรื่องขอท่อระบายน้ำ กว้างประมาณ ๘๐ เซนติเมตร ประมาณ ๑๕ ท่อ ไปใส่หน้าบ้านที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อไหร่จะดำเนินการ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ถ้ามีความเป็นไปได้ ถ้าได้มาก็อยากจะให้จัดสรรปันส่วนให้ได้ทุกหมู่บ้าน

เรื่องของข้าราชการผู้สูงอายุ ของข้าราชการผู้สูงอายุ (ผ้าขม้า) ที่ได้กันยังไม่ครบจึงขอสอบถามว่าจะได้ตอนไหน

-ได้แจ้งปัญหาของหมู่ ๔ เรื่องปัญหาการจ่ายน้ำของหอประปา เนื่องจากอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ซึ่งหมู่บ้านอยู่ที่ลุ่มสูง กว่าจะดูน้ำขึ้นหอ

ประปาได้ก็ใช้กำลังไฟฟ้าหมดไปเยอะ จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขให้

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

-มีท่านใดมีเรื่องในวาระอื่นๆอีกหรือไม่

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายบุญธรรม เอื้อนโรตง (ประธานสภา)

-หากไม่มีเรื่องอื่นๆแล้ว จึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒:๓๐ น.

ลงชื่อ

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(น.ส.สุกัญญา แก้วบุตตา)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายวิจิต วงปัดตา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญธรรม เอื้อนโรตง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพร ภูผิวแก้ว)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๕

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายหมอน ศรีชนะ)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๙

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสมพงษ์ ชอกรม)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๘

